

Q&A

Chương trình Kinh tế chính trị (bậc cử nhân tại UEH)

STT	Khoa/Viện	Câu hỏi	Trả lời
		Học chương trình Kinh tế chính trị tại UEH có những môn học chuyên sâu nào?	Chương trình Kinh tế chính trị có những môn học chuyên sâu như: Kinh tế chính trị, Chính trị học, Chính sách kinh tế - xã hội, Lịch sử các học thuyết kinh tế, Các lý thuyết kinh tế phương tây hiện đại...
		Những vị trí công việc mà học viên có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp chương trình Kinh tế chính trị tại UEH?	Vị trí công việc có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp: Chuyên viên nghiên cứu, phân tích chính sách; Điều phối viên trong các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp; Cán bộ, công chức cơ quan Đảng và chính quyền các cấp; Giảng viên giảng dạy Kinh tế chính trị...
		Những tổ chức hoặc doanh nghiệp nào có nhu cầu tuyển dụng nhân lực có trình độ cử nhân Kinh tế chính trị?	Tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng: Các cơ quan (tổ chức) nghiên cứu kinh tế - xã hội, cơ quan hoạch định chính sách; Các cơ quan Đảng, Tuyên giáo, Dân vận; Các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị Việt Nam; Các trường đại học, cao đẳng; Các cơ quan báo chí, truyền thông...

		Sinh viên có thể tiếp tục theo học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ sau khi đã tốt nghiệp chương trình cử nhân Kinh tế chính trị tại UEH hay không?	Sau tốt nghiệp chương trình cử nhân Kinh tế chính trị, học viên có thể tiếp tục theo học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ Kinh tế chính trị tại UEH
--	--	--	---

Ngành Kinh tế chính trị (PE) trình độ đại học, được thiết kế với một chương trình cân đối giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ, giữa lý thuyết và thực tiễn. Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế chính trị nắm vững kiến thức của ngành, trở thành người phân tích kinh tế, nghiên cứu xã hội, nghiên cứu chính sách, lập kế hoạch, quản lý hành chính nhà nước, có năng lực, có tư duy khoa học phản biện, biết giải quyết vấn đề sáng tạo, biết truyền đạt tri thức hiệu quả, người ra quyết định có trách nhiệm, có khả năng làm việc độc lập trong môi trường toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế.

Thế mạnh của sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế chính trị là nắm vững và có hiểu biết sâu về mô hình kinh tế của Việt Nam với những thăng trầm đã qua và hiện tại trong bối cảnh địa chính trị thế giới có nhiều biến đổi phức tạp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế chính trị có thể làm việc trong các cơ quan nhà nước, công ty tư vấn, tổ chức đoàn thể, tổ chức phi lợi nhuận trong và ngoài nước.

Có thể tiếp tục học tập sau đại học chương trình thạc sĩ, tiến sĩ kinh tế chính trị tại UEH và ngoài nước hoặc các chương trình liên kết với nước ngoài thuộc lĩnh vực Kinh tế chính trị.